



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๑

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๓๙๑/๒๕๕๑

เรื่อง การทำบัตรประจำตัวประชาชนของพระภิกษุสามเณร

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีได้มีหนังสือ ที่ สบ ๐๐๓๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งว่า ในการประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางปฏิบัติกรณีพระภิกษุสามเณรขอมีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อคณะสงฆ์จะได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๙๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีพระภิกษุสามเณรขอมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยกรมการปกครองพิจารณาเห็นว่า กรณีดังกล่าว ให้อำเภอ กิ่งอำเภอ เขต เทศบาล และเมืองพัทยา พิจารณาดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ ซึ่งตามกฎหมายพระภิกษุสามเณรเป็นบุคคลยกเว้นไม่ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ แล้วแต่ความประสงค์ของพระภิกษุสามเณรแต่ละรูป เพื่อให้แนวทางปฏิบัติของสำนักทะเบียนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการป้องกันมิให้พระภิกษุสามเณรต้องกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศของมหาเถรสมาคม รวมทั้งเพื่อให้การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่พระภิกษุสามเณร ที่ประสงค์จะทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมการปกครองจึงวางแนวทางปฏิบัติกรณีพระภิกษุสามเณรขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้

๑. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอมีบัตรจากพระภิกษุสามเณรที่ประสงค์จะทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้ตรวจสอบหลักฐานว่า รายการต่าง ๆ ในทะเบียนบ้านของวัด เช่น คำนำนานาม หรือวงเล็บชื่อตัว ชื่อสกุล ต่อท้ายสมณศักดิ์ กรณีเป็นพระภิกษุที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตรงกันกับรายการที่ระบุในหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุสามเณรหรือไม่ หากถูกต้องตรงกัน

และมีหลักฐานเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามระเบียบกรรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกำหนด เช่น สูติบัตร บัตรเดิม เป็นต้น ครบถ้วน ให้พิจารณาดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้พระภิกษุสามเณรทันที โดยไม่ต้องดำเนินการตามหนังสือ ปค. ที่ มท ๐๔๐๘/ว ๙๒๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๓

๒. หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า สำเนาทะเบียนบ้านที่พระภิกษุสามเณรนำมาแสดงเป็นสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ให้แนะนำพระภิกษุสามเณรให้แจ้งย้ายที่อยู่จากทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเข้าทะเบียนบ้านฉบับของวัด แล้วขอให้แก้ไขคำนำหน้านาม หรือสมณศักดิ์ โดยวงเล็บชื่อตัว ชื่อสกุล ต่อท้ายสมณศักดิ์ ให้ถูกต้องตรงกันกับที่ระบุในหนังสือสุทธิของพระภิกษุสามเณร แล้วจึงจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ต่อไป แต่หากพระภิกษุสามเณรยังคงยืนยันที่จะใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้านฉบับของวัด ที่ยังไม่ได้แก้ไขคำนำหน้านามให้เป็น "พระ" หรือ "สามเณร" หรือ สมณศักดิ์ โดยวงเล็บชื่อตัว ชื่อสกุล ต่อท้ายสมณศักดิ์ กรณีพระภิกษุที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นหลักฐานในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ก็ให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ และให้ดำเนินการตามหนังสือ ปค. ที่ มท. ๐๔๐๘/ว ๙๒๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีพระภิกษุสามเณรขอมีบัตรประจำตัวประชาชน อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เรื่อง พระภิกษุสามเณรเซ็นนามแสดงภาวะไม่แน่นอนว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ


(นางจุฬารัตน์ นุญญากร)
เลขาธิการมหาเถรสมาคม

